

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH THẮNG - CỤC TRƯỞNG CỤC THI
HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI**

**Ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII,
nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã.....

Thưa toàn thể bà con cử tri xã.....

Trước hết, xin cho phép tôi tự giới thiệu vắn tắt về bản thân và quá trình công tác, nhiệm vụ hiện nay:

Họ và tên: **NGUYỄN MẠNH THẮNG**

Sinh năm: 1975

Quê quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Thường trú: số 307/39 Phan Bội Châu, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi.

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa bà con cử tri.

Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, và được Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Tư Nghĩa quê nhà, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là nguyện vọng của cá nhân tôi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM năm 1999, tôi được tuyển dụng công chức tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, từ một chuyên viên, đến năm 2007 tôi được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, cuối năm 2008 tôi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng PBGDPL, đến năm 2013 được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tháng 02/2018, tôi được tổ chức phân công đến nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi- đến tháng 11/2018 tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi từ đó đến nay.

Kính thưa bà con cử tri, trải qua gần 23 năm công tác, trong đó có 19 năm công tác tại STP và 4 năm công tác tại Cục THADS tỉnh, dù ở cương vị nào tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ với tâm niệm mang hết kiến thức và năng lực của mình đóng góp cho đất

nước, cho xã hội, phục vụ lợi ích của nhân dân như lời Bác Hồ đã dạy: *“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”*

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là thời điểm để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tôi cho rằng, người Đại biểu HĐND tỉnh bên cạnh việc phải có đủ trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất đạo đức xứng đáng thì còn phải là người luôn ý thức được trách nhiệm với nhân dân; tâm huyết và luôn gần gũi với nhân dân; lắng nghe và đồng cảm, đồng hành với những khó khăn, trở ngại của nhân dân; từ đó mới có những đóng góp, kiến nghị xác đáng với Đảng và Nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.

Nếu được cử tri bầu vào Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, người công chức trong cơ quan thi hành pháp luật, với tình cảm trước quê hương và cử tri tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tôi dự kiến chương trình hành động của bản thân tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

1- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao lập trường tư tưởng, quan điểm của Đảng. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, phấn đấu vì mục tiêu *“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”*.

Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực tham gia đóng góp ý kiến vào các các hoạt động HĐND tỉnh, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh. Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, đẹp về nếp sống văn hóa, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền trung như Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XX đề ra.

2- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đồng hành và lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; tích cực tham mưu giải quyết những vấn

đề cử tri kiến nghị theo quyền hạn của mình, kịp thời phản ánh trung thực những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh, với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng; giải quyết các quyền lợi chính đáng của cử tri theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của pháp luật; kiến nghị với HĐND tỉnh, Quốc hội và Chính phủ để xây dựng, sửa đổi bổ sung các chính sách giải quyết những khó khăn, bức xúc nổi cộm của nhân dân, nhất là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân; các chính sách nhằm nâng cao đời sống các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

3- Luôn luôn học tập và quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp nói chung, công tác thi hành án dân sự (THADS) nói riêng; nắm vững nhiệm vụ của Tổng Cục THADS và cấp trên giao; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác THADS; đảm bảo cho các bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đúng và đủ trong thực tế, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, các tổ chức và nhân dân. Đồng thời tích cực tuyên truyền, PBGDPL về công tác THADS cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu và nắm vững pháp luật, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4- Cùng với tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi ngày càng vững mạnh vững mạnh toàn diện, thực sự là cơ quan thực thi pháp luật đáng tin cậy của tỉnh; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các hành vi sai trái trong hoạt động THADS; chỉ đạo công tác thi hành án dân sự đảm bảo đúng pháp luật, phấn đấu thi hành đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5- Luôn gương mẫu đồng thời giáo dục người thân trong gia đình, nhân dân nơi cư trú và cán bộ, công chức trong cơ quan chấp hành và thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn MTTQVN tỉnh QN, MTTQVN huyện Tư Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo địa phương và toàn thể bà con cử tri xã đã dành thời gian lắng nghe, tạo điều kiện cho tôi được trình bày chương trình hành động này.

Quảng Ngãi, ngày 04/5/2021

Người viết Chương trình hành động

Nguyễn Mạnh Thắng

